

ที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๖๐



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๕๖


เรื่อง การกำหนดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านที่เช่า เพื่อนำมารวมคิดคำนวณในการเบิกค่าเช่าบ้าน  
เรียน หนังสือสำนักงานราชการที่สี่ขององคมนตรีประจำในต่างประเทศ  
อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๑๑๘ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

ด้วยกระทรวงการคลังได้กำหนดอัตราค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการประจำการ ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และกำหนดให้อัตราค่าเช่าบ้านดังกล่าวรวมถึงค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องปั้มน้ำ เป็นกรณีพิเศษด้วย โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ตามหนังสือที่อ้างถึง ซึ่งการพิจารณากำหนดให้นำค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องปั้มน้ำมารวมคิดคำนวณในการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้เป็นกรณีพิเศษดังกล่าว นั้น เป็นผลมาจากการที่ข้าราชการที่ประจำการ ณ กรุงย่างกุ้ง ประสบปัญหาเรื่องกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอและน้ำประปาไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตประจำวันและมีผลต่อการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องใช้น้ำมันดีเซลในการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องปั้มน้ำ กระทรวงการคลังจึงพิจารณากำหนดให้เป็นกรณีพิเศษ

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือข้าราชการที่ประจำการในเมืองหรือประเทศอื่นซึ่งได้รับความเดือดร้อนเรื่องกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอและน้ำประปาไม่ได้มาตรฐาน เช่นเดียวกันกับข้าราชการที่ประจำการ ณ กรุงย่างกุ้ง รวมทั้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการ โดยเฉพาะข้าราชการที่ประจำการในประเทศที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติ ซึ่งมักประสบปัญหาดังกล่าว จึงกำหนดให้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องปั้มน้ำ เฉพาะกรณีผู้ให้เช่าหรือเจ้าของบ้านเรียกเก็บ เป็นค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถนำมารวมคิดคำนวณในการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ตามข้อ ๑๘(๗) ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

  
(นางสาวสุภา ปิยะจิตติ)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน  
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานคำตอบแทนและสวัสดิการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๒๙

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๗